

Xét tuyển 2 chương trình đào tạo quốc tế

Làm sao chọn được một chương trình đào tạo liên kết quốc tế uy tín, đảm bảo chất lượng, bằng cấp được thế giới công nhận là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của thí sinh và gia đình.



Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với TS Vũ Hải Quân (ảnh) - GD Trung tâm Đào tạo quốc tế (ITEC), trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Thưa ông, làm thế nào để nhận biết được một chương trình quốc tế có uy tín và chất lượng?

Theo tôi một chương trình quốc tế có uy tín và chất lượng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng nếu để chỉ ra 3 tiêu chí chính thì đó là:

Đối tác quốc tế phải là trường được kiểm định chất lượng đại học, đặc biệt là trường từ Mỹ. Đây là tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất vì nó quyết định chất lượng và tính hợp pháp của trường ĐH liên kết. Việc theo học chương trình được kiểm định sẽ đảm bảo cho sinh viên được hưởng thụ một chương trình đào tạo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của Mỹ, được nhận bằng cấp có giá trị quốc tế, được hỗ trợ về tài chính, việc làm...

Cơ sở liên kết trong nước phải là trường ĐH lớn, có truyền thống. Các trường ĐH này sẽ đảm bảo về nguồn lực



Giờ học thực tế tại công ty phần mềm nghiệm, thư viện, phòng học... đạt chuẩn quốc tế.

Tiêu chí cuối cùng liên quan đến vấn đề **đảm bảo chất lượng**, ví dụ như việc giữ liên lạc thường xuyên với gia đình sinh viên là một yếu tố.

Hiện nay các chương trình quốc tế ở trường ĐH Khoa học tự nhiên có những ngành nào?

Trung tâm ITEC là đơn vị được nhà trường giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức các chương trình quốc tế với các trường ĐH uy tín và được kiểm định trên thế giới.

Hiện chúng tôi có hai chuyên ngành: Công nghệ thông tin, hợp tác với ĐH AUT (New Zealand) và Quản lý kinh doanh quốc tế (KDQT), hợp tác với ĐH Keuka (Mỹ). **Cả hai chương trình này đều xét tuyển tất cả các học sinh tốt nghiệp THPT, dựa trên học bạ, đặc biệt là toán và tiếng Anh**

Zealand. Ví dụ như với chương trình Quản lý KDQT, các giáo sư từ Mỹ sẽ qua dạy 11 môn trải đều suốt 3,5 năm học. Đây được xem như là một chương trình quốc tế có số lượng GV nước ngoài qua giảng dạy trực tiếp nhiều nhất. Kết thúc khóa học, SV sẽ được ĐH AUT hoặc ĐH Keuka cấp bằng, tùy thuộc vào chuyên ngành. Không có bất cứ sự phân biệt nào trên văn bằng giữa SV theo học ở ĐH Khoa học tự nhiên và SV học chương trình đó ở ĐH ngay tại Mỹ hay New Zealand.

Vậy 2 trường đối tác là AUT (New Zealand) và Keuka (Mỹ) được kiểm định như thế nào thưa ông?

AUT là trường ĐH công lập ở New Zealand. Trường đào tạo thiên về hướng công nghệ, trang bị kiến thức, kỹ năng để SV có thể sẵn sàng làm việc

niên
kiến
một
TP.H
kinh
Keu
tế v
doan
dun
trườ
trườ

Cơ h
ngh
khôn

V
AU
ngà
chư
Nan
này,
vị t
doa
mạn
rút

